

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐฯ

ทำเนียบขาว-เดโมแครตบรรลุข้อตกลงมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ทำเนียบขาว และพรรคเดโมแครต ได้บรรลุข้อตกลงในการใช้มาตรการเยียวยาชาวอเมริกันและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยมาตรการดังกล่าวมีวงเงินสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ มาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงจัดสรรเงินกู้วงเงิน 3.67 แสนล้านดอลลาร์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก และสนับสนุนโครงการที่จะจัดสรรเงินให้กับกระทรวงการคลัง ในวงเงิน 5 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ชาวอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่จะได้รับเงินสดโดยตรงคนละ 1,200 ดอลลาร์ ขณะที่เด็กจะได้รับเช็คเงินสดคนละ 500 ดอลลาร์ ส่วนโรงพยาบาลต่างๆได้รับการจัดสรรเงินรวม 1.50 แสนล้านดอลลาร์ ภายใต้มาตรการดังกล่าว และธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับเงินช่วยเหลือในวงเงินรวม 3.67 แสนล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

วุฒิสภาสหรัฐเตรียมโหวตมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 เข้านี้ตามเวลาประเทศไทย สื่อต่างประเทศรายงานว่า วุฒิสภาสหรัฐวางแผนที่จะลงมติมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 วงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเที่ยงคืนวันพุธตามเวลาสหรัฐหรือช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทย หลังจากที่ความขัดแย้งเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานทำให้กระบวนการอนุมัติล่าช้าออกไป และหวังที่จะเร่งให้มีการลงมติอนุมัติมาตรการเพื่อส่งต่อไปประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ลงนามบังคับใช้ต่อไป (อินโฟเควสท์)

ผลสำรวจชี้คะแนนนิยม "ทรัมป์" เพิ่มขึ้นหลังออกมาตรการรับมือโควิด-19 ผลการสำรวจความคิดเห็นซึ่งจัดทำโดยบริษัทเกิลล์พบ่งชี้ว่า คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐเพิ่มขึ้น หลังจากที่ปธน.ทรัมป์ได้ออกมาตอบสนองของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แบบรายวัน และยังได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดดังกล่าว ผลสำรวจที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระบุว่า คะแนนความนิยมของปธน.ทรัมป์อยู่ที่ 49% ซึ่งเทียบเท่ากับระดับที่ดีที่สุดที่เคยจัดทำมา โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 44% ของช่วงต้นเดือนมี.ค. สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้น ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาต้องการให้เศรษฐกิจสหรัฐกลับมาเปิดอีกครั้งภายในเทศกาลอีสเตอร์นี้ (อินโฟเควสท์)

"เบอร์นินเก้" เชื่อมั่นเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัว แม้เผชิญภาวะถดถอยจากพิษโควิด-19 นายเบน เบอร์นินเก้ อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาว โดยระบุว่าเศรษฐกิจจะเผชิญกับภาวะถดถอยอย่างรุนแรง แต่ก็ฟื้นตัวขึ้นในเวลาต่อมา นายเบอร์นินเก้ยังระบุว่า สถานการณ์ในปัจจุบันแตกต่างจากช่วงที่เกิดวิกฤตการเงิน และเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในอดีต ซึ่งมีปัญหาจากมนุษย์ ระบบการเงิน และระบบธนาคาร แต่

ปัญหาในครั้งนี้อาจเกิดจากไวรัสโควิด-19 นายเบอร์นินเก้ย้ำถึงความสำคัญในการทำให้ไวรัสโควิด-19 อยู่ภายใต้การควบคุม เพื่อให้นโยบายของเฟดสามารถดำเนินไปได้ นอกจากนี้ นายเบอร์นินเก้ยังกล่าวว่า เจ้าหน้าที่เฟดในชุดปัจจุบันได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐรับมือล่วงหน้ากับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนก.พ. สวนทางคาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พุ่งขึ้น 1.2% ในเดือนก.พ. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนม.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนจะร่วงลง 0.8% ในเดือนก.พ. การเพิ่มขึ้นของยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนก.พ. ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของคำสั่งซื้อรถยนต์และรถบรรทุก ส่วนยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน และสินค้าด้านอาวุธ โดยเป็นสิ่งบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ลดลง 0.8% ในเดือนก.พ. (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อจํานองลดลง หลังดอกเบี้ยเงินกู้ติดตัว สมาคมนายธนาคารเพื่อการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจํานองลดลง 29.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จํานอง รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 34% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ทะยานขึ้น 195% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง 15% ในสัปดาห์ที่แล้ว และปรับตัวลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยเพื่อการจํานองแบบคงที่ระยะเวลา 30 ปี สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 510,400 ดอลลาร์ อยู่ที่ระดับ 3.82% จากระดับ 3.74% ก่อนหน้านี้ (อินโฟเควสท์)

EIA เฝ้าระวังน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาร์เรล สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.25 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว EIA ยังเปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 1.5 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซล ลดลง 700,000 บาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์)

สหรัฐอเมริกาเป็นหัวใจเชื่อมซาอุฯ VS รัสเซีย หวังหาศึกษาราคาน้ำมัน กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ แถลงว่า นายไมค์ ปอมเปโอ รมว. ต่างประเทศสหรัฐฯ ได้มีการหารือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย เพื่อให้ซาอุดีอาระเบียยุติการทำสงครามราคาน้ำมันกับรัสเซีย กระทรวงระบุว่า การหารือดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาเสถียรภาพในตลาดพลังงานโลก นายปอมเปโอระบุว่า ในฐานะที่ซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นำของกลุ่ม G20 และเป็นผู้นำในตลาดพลังงานโลก ซาอุดีอาระเบียจึงควรช่วยโลกนี้เพื่อสร้างความมั่นใจต่อตลาดพลังงานและตลาดการเงินของโลก ขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)

FDA เร่งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมาใช้ในสหรัฐฯ หลังยอดติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) เร่งดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 มาใช้งานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น โดยจะมีการอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้นำเข้าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์อื่น ๆ FDA ออกแถลงการณ์ระบุว่า "เราพร้อมมือกับผู้นำเข้าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในเรื่องของกรนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ในช่วงที่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น รวมถึงชุด PEE ในสหรัฐฯ" นอกจากนี้ FDA ยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ต้องการนำเข้า PPE เข้ามาในสหรัฐฯ และจะให้ความร่วมมือเต็มที่กับผู้นำเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการนำเข้าต้องเกิดการหยุดชะงัก (อินโฟเควสท์)

CDC เผยพบสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 บนเรือโดมอนต์ ฟรินเชสอยู่ได้นานถึง 17 วัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC) เปิดเผยข้อมูลใหม่ล่าสุดระบุว่า สารพันธุกรรม (RNA) ของไวรัสโควิด-19 สามารถติดอยู่บนพื้นผิวได้นานถึง 17 วันบนเรือสำราญโดมอนต์ ฟรินเชส ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานกว่าที่เคยมีการวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบ RNA บนพื้นผิววัสดุต่างๆ คณะนักวิจัยของ CDC ระบุว่า สารพันธุกรรม RNA ของไวรัสโควิด-19 ได้ถูกตรวจพบบนพื้นผิวต่างๆ ในห้องโดยสารซึ่งมีทั้งผู้โดยสารติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ ซึ่ง RNA ดังกล่าวติดอยู่บนพื้นผิวบนเรือได้เป็นเวลานานถึง 17 วัน หลังจากที่ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดลงจากเรือโดมอนต์ ฟรินเชสไปแล้ว CDC ระบุเสริมว่า การค้นพบดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า ไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่ระบาดได้ตามพื้นผิว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 495.64 จุด **มาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (25 มี.ค.) ขานรับข่าวทำเนียบขาวและวุฒิสภาสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการเยียวยาชาวอเมริกันและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ขณะที่นักลงทุนคาดหวังว่ามาตรการดังกล่าวซึ่งมีวงเงินสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์จะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐฯ ดัชนีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,200.55 จุด เพิ่มขึ้น 495.64 จุด หรือ +2.39% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,475.56 จุด เพิ่มขึ้น 28.23 จุด หรือ +1.15% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,384.29 จุด ลดลง 33.56 จุด หรือ -0.45% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก เหตุวิตกยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐฯ พุ่ง ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราเงินนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (25 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากมีรายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นทะลุระดับ 60,000 รายแล้ว ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.36 เยน จากระดับ 111.46 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9779 ฟรังก์ จากระดับ 0.9831 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.4204 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.4492 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 1.0867 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0757 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.1870 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1748 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.5960 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับ 0.5912 ดอลลาร์สหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 48 เซนต์ **มาตรการลดผลกระทบโควิด-19** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (25 มี.ค.) ขานรับปัจจัยบวกจากการที่ท่าเรือขาออกและวุฒิสภาสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการเยียวยาชาวอเมริกันและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 48 เซนต์ หรือ 2% ปิดที่ 24.49 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 24 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 27.39 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง \$27.4 เหตุลงทุนขายทำกำไรหลังราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงติดต่อกัน 2 วัน ทำการก่อนหน้านี้นอกจากนี้ การที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนขายทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่เห็นผลตอบแทนสูงกว่า เช่นหุ้น สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ร่วงลง 27.4 ดอลลาร์ หรือ 1.65% ปิดที่ 1,633.4 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

9 ชาติยุโรปเรียกร้องออก"โคโรนาบอนด์" หวังระดมทุนเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ยุโรปกำลังเผชิญแรงกดดันมากขึ้นในการหาวิธีใหม่ๆ ในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในยุโรป ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ 9 ชาติในยุโรปออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอื่นๆ เห็นพ้องกันในการออกพันธบัตรโคโรนาบอนด์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือตราสารหนี้แบบใหม่ ซึ่งจะรวมหลักทรัพย์จากประเทศต่างๆ ในยุโรป 9 ชาติในยุโรปที่เรียกร้องดังกล่าว ได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม กรีซ โปรตุเกส สเปน ไอร์แลนด์ สโลวีเนีย และลักเซมเบิร์ก อย่างไรก็ตาม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และออสเตรีย แสดงท่าทีคัดค้านการออกโคโรนาบอนด์ โดยวิตกกังวลแนวคิดในการออกตราสารหนี้ร่วมกับประเทศที่มีหนี้ในระดับสูง เช่น อิตาลี กรีซ และ โปรตุเกส (อินโฟเควสท์)

Ifo เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีทรุดหนักในเดือนมี.ค. จากพิษโควิด-19 Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีดิ่งลงสู่ระดับ 86.1 ในเดือนมี.ค. จากระดับ 96.0 ในเดือนก.พ. โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดัชนีดังกล่าวร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2552 ขณะที่ทำสถิติทรุดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่การรวมชาติของเยอรมนีในปี 2533 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 87.7 Ifo ระบุว่า "เศรษฐกิจเยอรมนีอยู่ในภาวะช็อก" ผลสำรวจดังกล่าวบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจเยอรมนีกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนทรุดตัวลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน (อินโฟเควสท์)

อังกฤษเผยราคากาสิโนจะลดตัวในเดือนม.ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ราคากาสิโนในอังกฤษปรับตัวขึ้นเพียง 1.3% ในเดือนม.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 1.7% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน ONS ระบุว่า ราคากาสิโนในอังกฤษได้ชะลอตัวลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศ (อินโฟเควสท์)

สื่ออังกฤษเผย"เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์"ติดเชื้อโควิด-19 สื่ออังกฤษรายงานว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังผลตรวจหาเชื้อออกมาเป็นบวก ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษรายงานว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้เสด็จไปยังเมืองเบิร์กฮอลล์เมื่อวันอาทิตย์ และขณะนี้ พระองค์ยังคงอยู่ที่สกอตแลนด์ และได้ปฏิบัติภารกิจจากที่ประทับของพระองค์ ขณะที่พระองค์พักฟื้นจากอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจหาเชื้อของคามิลลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด (อินโฟเควสท์)

อังกฤษวางแผนปิดรัฐสภาตั้งแต่คืนนี้ หวังชะลอการแพร่ระบาดของโควิด-19 สื่อต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลอังกฤษกำลังวางแผนที่จะปิดรัฐสภาตั้งแต่คืนนี้ (25 มี.ค.) ซึ่งถือเป็นความพยายามล่าสุดที่จะชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในกรุงลอนดอน และนักการเมืองอังกฤษหลายคนได้ล้มป่วย รวมถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษ ทั้งนี้ รัฐสภาอังกฤษได้วางแผนที่จะปิดสมัยประชุมรับอีสเตอร์ในวันที่ 31 มี.ค. นี้ แต่สภาสามัญชนหรือสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษอาจจะปิดสภาตั้งแต่คืนนี้ หากสมาชิกสภาฯ ลงมติอนุมัติ และรัฐสภาอังกฤษมีแนวโน้มที่จะเปิดทำการอีกครั้งในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดพุ่ง ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด-19 ตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (25 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อหุ้น หลังขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้การแพร่ระบาดในยุโรปจะยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแต่อย่างใด ดัชนี Stoxx Europe 600 พุ่งขึ้น 3.09% ปิดที่ 313.38 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 4,432.30 จุด เพิ่มขึ้น 189.60 จุด หรือ +4.47%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 9,874.26 จุด เพิ่มขึ้น 173.69 จุด หรือ +1.79% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดพุ่ง 242.19 จุด นลท.ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรับมือโควิด-19 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (25 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการดำเนินการของบริษัต่างๆ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 5,688.20 จุด เพิ่มขึ้น 242.19 จุด หรือ +4.45% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

กรรมการ BOJ กังวลโควิด-19 อาจกระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่นรุนแรงและยาวนาน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานสรุปมุมมองของกรรมการบริหารของ BOJ ในการประชุมครั้งล่าสุด โดยระบุว่า กรรมการ BOJ ได้แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับแนวโน้มที่วิกฤตไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นเวลานาน และทำให้ภาคเอกชนประสบความยากลำบากในการระดมเงินทุน นอกจากนี้ กรรมการบริหารของ BOJ ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการระดมเงินทุนของภาคเอกชน โดยบริษัทจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนเงินสดเนื่องจากรายได้ลดน้อยลง ขณะที่สถาบันการเงินอาจจะไม่ปล่อยเงินกู้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระดับของสภาพคล่องในระบบการเงินญี่ปุ่น สำนักข่าวเกียวโดรายงาน (อินโฟเควสท์)

ประธาน IOC เปิดใจเบื้องหลังเลื่อนแข่งโอลิมปิกเป็นปีหน้า นายโทมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) กล่าวในวันนี้

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ว่า การพุ่งขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแอฟริกาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ IOC ตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในปีนี้ นายบาคกล่าว ว่า แนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแอฟริกาเป็นเรื่องที่น่าวิตกมาก เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่แอฟริกากำลังเผชิญอยู่ ทั้งในเรื่องความยากจน และระบบสาธารณสุขที่ล่าช้า ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแอฟริกาจะส่งผลกระทบต่อไม่เพียงแต่ในทวีปดังกล่าว แต่จะมีผลต่อทั้งโลก ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกจะถูกเลื่อนออกไปเป็นปีหน้า แต่จะไม่เกินช่วงฤดูร้อน (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 1,454.28 จุด ขานรับข่าวสหรัฐบรรลุข้อตกลงเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ดัชนีนิเกอิปิดตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 8% ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนได้เข้าซื้อหุ้นหลังมีรายงานว่าทำเนียบขาวและพรรคเดโมแครตบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และตลาดยังได้แรงหนุนจากการตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันกีฬาโตเกียว โอลิมปิกเป็นปีหน้า ซึ่งคลายความวิตกก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยกเลิกการแข่งขันกีฬาดังกล่าว สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดพุ่งขึ้น 1,454.28 จุด หรือ +8.04% อยู่ที่ 19,546.63 จุด (อินโฟเคสท์)

จีน

แบงก์ชาติจีนออกมาตรการ CBS ครั้งที่ 3 ของปีนี้ หวังหนุนสภาพคล่องหุ้นกู้แบงก์พาณิชย์ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ออกมาตรการ central bank bills swap (CBS) ครั้งที่ 3 ของปีนี้ในวันนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นกู้ที่ไม่กำหนดวันไถ่ถอน (perpetual bond) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ PBOC ระบุในแถลงการณ์ว่า มาตรการ CBS วงเงิน 5 พันล้านหยวน (ราว 707 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นั้น จะเปิดให้ดีลเลอร์ซื้อหุ้นกู้โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% และจะครบกำหนด swap ในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 PBOC ได้ระงับการดำเนินการทางตลาด (Open Market Operations: OMO) ผ่านซื้อ ตกลง reverse repos ติดต่อกันเป็นวันที่ 27 แล้วในวันนี้ เนื่องจากมีสภาพคล่องที่เพียงพอในตลาดการเงิน มาตรการ CBS จะอนุญาตให้บรรดาดีลเลอร์ สามารถแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ perpetual bond ที่ถืออยู่กับพันธบัตรของธนาคารกลางได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการหุ้นกู้ perpetual bond ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบธนาคาร (อินโฟเคสท์)

จีนยอมรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่รวมผู้ที่ไม่แสดงอาการป่วย ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดอาจยังไม่สิ้นสุด สื่อต่างประเทศรายงานว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองอู่ฮั่น ได้ออกมายอมรับว่าการนับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อย่างเป็นทางการนั้น ไม่ได้รวมถึงประชาชนที่ไม่แสดงอาการป่วยแต่อาจติดเชื้อ หลังจากที่ได้ชินรายงานว่า ยังคงพบ

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการป่วยในแต่ละวันในเมืองอู่ฮั่น การที่จีนไม่นับรวมประชาชนที่ไม่แสดงอาการป่วยในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นั้น ทำให้เกิดความวิตกกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในจีนควบคุมได้แล้วจริงหรือไม่ ทั้งนี้ ประเทศที่มีขีดความสามารถจำกัดในการทดสอบหาผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะไม่ติดตามผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วย โดยจะทำการทดสอบหาผู้ติดเชื้อเฉพาะจากผู้ที่ไม่แสดงอาการป่วยที่ชัดเจนเท่านั้น (อินโฟเคสท์)

เมืองอู่ฮั่นกลับมาเปิดให้บริการรถไฟและรถเมย์อีกครั้ง วันนี้ เมืองอู่ฮั่นในมณฑลหูเป่ย์ของจีนกลับมาเปิดให้บริการรถโดยสารอีกครั้งในวันนี้ หลังจากดำเนินการล็อกดาวน์นาน 9 สัปดาห์ โดยผู้ดูแลด้านความปลอดภัยที่ประจำอยู่บนรถโดยสารแต่ละคัน จะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพผู้โดยสารทั้งหมดก่อนขึ้นรถ ทั้งนี้ เมืองอู่ฮั่นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงต้องมีการประกาศระงับการสัญจรเข้าออกเมืองตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุดคณะกรรมการด้านสาธารณสุขแห่งมณฑลหูเป่ย์ของจีนออกแถลงการณ์ว่า ณ วันอังคารที่ 24 มี.ค. ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในเมืองอู่ฮั่น (อินโฟเคสท์)

จีนกลับมาลุยสร้างสนามบินต่อ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศดีขึ้น สำนักงานการบินพลเรือนของจีนเปิดเผยว่า จีนได้เริ่มกลับมาดำเนินโครงการก่อสร้างสนามบิน 65 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคิดเป็นกว่า 80% ของโครงการสนามบินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของจีน แถลงการณ์ระบุว่า 27 โครงการในจำนวนนี้เป็นโครงการสนามบินใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งคิดเป็น 90% ของจำนวนทั้งหมด 30 โครงการ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สนามบินถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมการบินพลเรือนของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้ ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562 ระบุว่า จีนมีสนามบินพลเรือนทั้งหมด 238 แห่ง (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 59.15 จุด ขานรับมาตรการกระตุ้นศก. ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี้พุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ออกมาตรการ central bank bills swap (CBS) ครั้งที่ 3 ของปีนี้ในวันนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นกู้ที่ไม่กำหนดวันไถ่ถอน (perpetual bond) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 59.15 จุด หรือ 2.17% ปิดที่ 2,781.59 จุด (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดพุ่ง 863.70 จุด ขานรับทั่วโลกประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังทั่วโลกประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดัชนีฮั่งเส็ง

เพิ่มขึ้น 863.70 จุด หรือ +3.81% ปิดวันนี้ที่ 23,527.19 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่น ๆ

G20 เตรียมจัดประชุมทางไกลฉุกเฉินรับมือโควิด-19 พุธนี้ ผู้นำของประเทศกลุ่ม G20 เตรียมจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันพุธนี้ เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการประสานงานในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซาอูดิอาระเบียซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 ครั้งนี้ ระบุในแถลงการณ์ว่า กลุ่มผู้นำ G20 คาดว่า จะเน้นไปที่มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และลดผลกระทบที่เกิดกับเศรษฐกิจโลก แถลงการณ์ระบุว่า นอกเหนือไปจากประเทศกลุ่ม G20 แล้ว ยังมีประเทศอื่น ๆ เช่น สเปน จอร์แดน สิงคโปร์ และองค์กรสากลต่าง ๆ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และธนาคารโลก รวมถึงตัวแทนจากองค์กรในแต่ละภูมิภาค เช่น สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสหภาพแอฟริกา (AU) เข้าร่วมในการประชุมด้วยเช่นกัน (อินโฟเควสท์)

ผู้เชี่ยวชาญชี้ "ล็อกดาวน์" ไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนที่จะป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด ศาสตราจารย์เบน โควลิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดวิทยาแห่งภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮอว์กส์ เบ็ดเผยว่า แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะเริ่มทยอยออกมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แต่สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักก็คือ มาตรการเหล่านั้นไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนในการระงับการแพร่ระบาดของไวรัสที่กำลังคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากทั่วโลกในขณะนี้ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์โควลิง ยังกล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศจีน ซึ่งธุรกิจต่างๆ เริ่มที่จะกลับมาดำเนินการตามปกติ ด้วยว่า ในเคสของจีน โควิด-19 ยังมีโอกาสที่จะกลับมาแพร่ระบาดได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเคสผู้ป่วยติดเชื้อมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกกว่า 1,800 จุด ทำสถิติพุ่งแรงสุดรอบ 11 ปี ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึ้นกว่า 1,800 จุดในวันนี้ ทำสถิติทะยานขึ้นมากที่สุดภายในวันเดียวในรอบ 11 ปี โดยปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นทั่วโลก แม้ว่ารัฐบาลอินเดียประกาศล็อกดาวน์ประเทศเป็นเวลา 21 วันเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการที่ท่าเรือขนถ่ายและอุตสาหกรรมสามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการเยียวยาชาวอเมริกันและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 28,535.78 จุด เพิ่มขึ้น 1,861.75 จุด หรือ 6.98% (อินโฟเควสท์)

ไทย

รัฐบาล ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.63 ย้ำเลือกใช้มาตรการเฉพาะที่จำเป็น รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ต่อมา สำนักนายกรัฐมนตรี มีแถลงการณ์ตามมา โดยระบุว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเนื่องจากทุกฝ่ายเห็นว่าสถานการณ์ควรรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดได้แล้ว ผลจากการประกาศดังกล่าวคือรัฐบาลจะมีช่องทางตามกฎหมายเข้าควบคุมหรือบริหารสถานการณ์ได้ เพื่อความรวดเร็วและบูรณาการ จะมีการออกข้อกำหนดคือข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติบางอย่าง เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามหรือจำกัดการเข้าออกราชอาณาจักรและการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากข้ามเขตพื้นที่ (อินโฟเควสท์)

"วิษณุ"เปิดคำสั่งชุด 1 สถานการณ์ฉุกเฉิน ปิดประเทศสำหรับต่างชาติ-สกัดเดินทางข้ามจังหวัด,ยังไม่มีเคอร์ฟิว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อกำหนดฉบับที่ 1 ภายใต้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการปิดช่องทางการเข้ามาในราชอาณาจักรในทุกช่องทาง โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ แต่ยังไม่ปิดสนามบินเพื่อรอคนไทยเดินทางกลับประเทศ และยังมีข้อยกเว้นให้บุคคลบางประเภท และยังไม่ปิดเมือง เพราะจะมีเพียงคำแนะนำให้งดการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่วางมาตรการที่จะทำให้การเดินทางยากลำบากมากขึ้น อย่างไรก็ตามในข้อกำหนดฉบับแรกจะยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว แต่หากจะนำมาตราการเคอร์ฟิวมาใช้ก็คงต้องห้ามการออกจากเคหสถานทั้ง 24 ชม.เพราะเชื้อไวรัสไม่ได้แพร่เป็นเวลา (อินโฟเควสท์)

สธ.เผยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 107 ราย ยอดสะสมเพิ่มเป็น 934 ราย กระทรวงสาธารณสุข แถลงว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในไทยเพิ่มขึ้น 107 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในไทยเพิ่มเป็น 934 ราย กลับบ้านได้แล้ว 13 ราย รวมเป็น 70 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 860 ราย ขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 4 ราย ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ส่วนยอดผู้เสียชีวิตคงที่ 4 ราย ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 4 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลและใช้เครื่องช่วยหายใจทุกราย โดยต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด (อินโฟเควสท์)

กนง.มีมติ 4 ต่อ 2 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% มองแนวโน้มศก.ปีนี้หดแรง-เงินเพื่ออาจติดลบ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.75 ต่อปี ขณะที่กรรมการ 1 คนลาประชุม ทั้งนี้ กนง.มองแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้จะหดตัวแรง อัตราเงินเพื่ออาจติดลบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

แพร่ระบาดรุนแรง ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ (อินโฟเคสท์)

กนง. คาดเศรษฐกิจไทยปี 63 หดตัว 5.3% จากผลกระทบโควิด-19 ก่อนกลับมาโต 3% ในปี 64 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 กระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงไทย ทั้งด้านตลาดการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม โดยภายใต้สถานการณ์ข้างต้น กนง. คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 5.3% ในปี 63 ก่อนจะกลับมาขยายตัว 3% ในปี 64 โดยคาดว่าปีนี้จะการส่งออกจะลดลง -8.8% แต่จะกลับมาขยายตัวได้ในปี 64 ที่ 0.2% การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวในปี 63 โดยคาดว่าจะลดลง -1.5% ก่อนจะกลับมาทรงตัวในปีหน้า ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 2.1% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวในปี 63 โดยคาดว่าจะลดลง -4.3% ตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ แต่จะค่อยกลับมาฟื้นตัวขึ้นในปีหน้า ที่ 2.2% ส่วนการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐในปี 63 นี้ แม้คาดว่าจะขยายตัวได้ 5.8% แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 63 นี้ ขยายตัวได้ สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 63 นี้ คาดว่าจะลดลง -1.0% ซึ่งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยของปี 63 และ 64 มีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย (อินโฟเคสท์)

สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.พ. หดตัว -5.19% YoY จาก ศก. ชะลอ-ภัยแล้ง, โควิด-19 ดันอุตุฯ อาหารขยายตัว นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนก.พ.63 อยู่ที่ระดับ 99.9 หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -5.19% ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและภัยแล้ง ในขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 65.33 โดยดัชนีแรงงานได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 102.08 มาอยู่ที่ระดับ 102.63 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.88% สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี MPI เดือนก.พ. ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ จากผลกระทบสงครามการค้า และน้ำตาลจากภาวะภัยแล้ง ทั้งนี้ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้การจำหน่ายสินค้ากลับมาขยายตัวขึ้น (อินโฟเคสท์)

ผู้ว่า ธปท. แถลงมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 นายวิโรฒ สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL ให้มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ดังนี้ 1. บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (revolving loan) 2. สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (installment) และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 3. สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase) 4. สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท และ สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อนึ่ง สำหรับลูกหนี้ที่ชำระหนี้ได้ตามปกติและไม่ขอรับความช่วยเหลือ ผู้ให้บริการจะให้เงื่อนไขสินเชื่อ

เป็นการพิเศษความเหมาะสม ส่วนลูกหนี้ที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถได้รับความช่วยเหลือทุกประเภทตามเงื่อนไข ทั้งนี้ สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม (อินโฟเคสท์)

กสทช. เจียดงบฯ-กองทุนทปส.รวม 1 พันล. สนับสนุนสรพ.-สถาบันทางการแพทย์ของรัฐสู้วิกฤติโควิด-19 นายสุภกร ตันตวิสิทธ์ เลขาธิการกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (25 มี.ค. 2563) ที่ประชุม กสทช. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยให้เกลี่ยเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสำนักงาน กสทช. ร่วมกับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อเปิดโอกาสให้โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ การเจียดจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ส่วนราชการ และทุกหน่วยงานของรัฐ ปรับแผนงบประมาณของตัวเองเพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 (อินโฟเคสท์)

รมว.คลัง เล็งใช้แนวทางออก พ.ร.ก.กู้เงิน หากจำเป็นหาแหล่งเงินออกมาตรการ-ดูแลเศรษฐกิจระยะต่อไป นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.คลัง เปิดเผยผ่านรายการทางสถานีโทรทัศน์เช้าวันนี้ว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการออก พ.ร.ก.กู้เงิน หากมีความจำเป็นในการหาแหล่งเงินมาดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และดูแลเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติ หลังจากออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในส่วนที่เป็นเงินของภาครัฐจะใช้งบประมาณเป็นหลัก (อินโฟเคสท์)

กบง. ให้ลดราคา NGV กลุ่มรถโดยสารสาธารณะลง 3 บาท/กก. เป็นเวลา 3 เดือน คาด PTT อัดงบราว 300 ล.เข้าดูแล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันนี้ เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สำหรับรถโดยสารสาธารณะลดลง 3 บาท/กิโลกรัม (กก.) จากเดิม 13.62 บาท/กก. เป็น 10.62 บาท/กก. เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 63 เพื่อบรรเทาผลกระทบภาวะแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือบมจ.ปตท. (PTT) ให้เข้ามาช่วยเหลือส่วนต่างราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะดังกล่าว เพื่อคงราคาขายปลีกที่ 10.62 บาท/กก. เป็นเวลา 3 เดือน โดยเบื้องต้นคาดว่า PTT จะใช้งบประมาณราว 300 ล้านบาท (อินโฟเคสท์)

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 46.19 จุด ตามตลาดตปท.หลังหลายธนาคารกลางอัดฉีดสภาพคล่อง-คลายกักขังหลังชัดเจนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,080.03 จุด เพิ่มขึ้น 46.19 จุด (+ 4.47%) มูลค่าการซื้อขาย 74,952.24 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศ ทั้งตลาดภูมิภาค-ตลาดในยุโรปต่างบวกกันทั่วหน้า ชานรับเม็ดเงินจากหลายธนาคารกลางต่างอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ และสถานการณ์ไวรัสระบาดในจีนก็ดีขึ้นมาก ขณะที่บ้านเราสภาพคล่องทางการเงินเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังแบงก์ชาติช่วยเหลือ-ชัดเจนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้นักลงทุนคลายกังวล ส่งผลให้หุ้นบิ๊กว่างขึ้นนำตลาดฯ พร้อมกลุ่มค่าปลึกที่ติดตัวขึ้นได้ในวันนี้ นอกจากนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทยก็เพิ่มขึ้นไม่มากอย่างที่คาดการณ์กัน แต่ก็ยังกังวลจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นมาก พุ่งนี้ตลาดฯยังมีลุ้นขึ้นได้ ถ้าไม่มีปัจจัยลบอะไรรอบนี้ก็น่าจะไปได้ 1,200 พร้อมให้แนวรับ 1,050 แนวต้าน 1,100 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,080.03 จุด เพิ่มขึ้น 46.19 จุด (+ 4.47%) มูลค่าการซื้อขาย 74,952.24 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำระดับสูงสุด 1,099.94 จุด และทำระดับต่ำสุด 1,050.72 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 87,640 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 87,640

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรกคือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 17,731 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัยซื้อสุทธิ 881 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 4,847 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.08% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.07% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 4,847 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,847 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.81 ระหว่างวันผันผวนตามกระแสเงินทุน ให้กรอบพุ่งนี้ 32.70-32.90 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 32.81 บาท/ดอลลาร์ จากเปิดตลาดเมื่อเช้านี้ที่ระดับ 32.80 บาท/ดอลลาร์ ตามทิศทางของกระแสเงินทุนต่างประเทศ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.77 - 32.92 บาท/ดอลลาร์ "วันนี้บาทเคลื่อนไหวตาม flow ทั้งไหลเข้าและไหลออก แต่หลังมีผลประชุม กนง.ออกมาแล้วบาทขยับแข็งค่าลงมาอยู่ที่ 32.82 จาก 32.86 ส่วนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน คาดว่า วันพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.70 - 32.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.จากสถาบัน GfK เยอรมนี
- ยอดค้าปลีกเดือนก.พ. อังกฤษ
- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2562 สหรัฐ
- กำไรภาคเอกชนไตรมาส 4/2562 สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 23					As of 26-Mar-20										
	Release	Actual	Cons.	Prior		25-Mar-20	Chg	%Chg.							
TH Customs Exports YoY					Feb	-4.47%	-9.15%	3.35%	SET	1,080.03	+46.19	+4.47%			
Customs Imports YoY					Feb	-4.30%	-3.50%	-7.86%	SET50	728.53	+37.38	+5.41%			
Customs Trade Balance					Feb	\$3897m	\$2232m	-\$1556m	SET100	1,583.89	+78.55	+5.22%			
Car Sales					Feb	--	--	71688	MAI	213.07	+2.28	+1.08%			
JP Convenience Store Sales YoY					Feb	2.60%	--	0.40%	Institution Net Position	4,524.24					
US Chicago Fed Nat Activity Index					Feb	0.16	-0.35	-0.33	Proprietary Net Position	-49.39					
EU Consumer Confidence					Mar A	-11.6	-13	-6.6	Foreign Net Position	-109.38					
								Individual Net Position	-4,365.46						
								Total Trading Value	74,952.24						
Tuesday 24					Major Indices										
	Release	Actual	Cons.	Prior		25-Mar-20	Chg	%Chg.							
JP Jibun Bank Japan PMI Mfg					Mar P	44.8	--	47.8	Dow Jones	21,200.55	+495.64	+2.39%			
Jibun Bank Japan PMI Services					Mar P	32.7	--	46.8	S&P 500	2,475.56	+28.23	+1.15%			
Jibun Bank Japan PMI Composite					Mar P	35.8	--	47	Nasdaq	7,384.30	-33.56	-0.45%			
Leading Index CI					Jan F	90.5	--	90.3	STOXX Europe 50	2,636.00	+234.00	+9.74%			
Nationwide Dept Sales YoY					Feb	-12.20%	--	-3.10%	FTSE 100	5,688.20	+242.19	+4.45%			
Tokyo Dept Store Sales YoY					Feb	-12.80%	--	-2.40%	DAX	9,874.26	+173.69	+1.79%			
Machine Tool Orders YoY					Feb F	-29.60%	--	-30.10%	Nikkei 225	19,546.63	+1,454.28	+8.04%			
EU Market Eurozone Manufacturing PMI					Mar P	44.8	39	49.2	Shanghai Composite	2,722.44	+62.27	+2.34%			
Market Eurozone Services PMI					Mar P	28.4	39.5	52.6	Hang Seng	22,663.49	+967.36	+4.46%			
Market Eurozone Composite PMI					Mar P	31.4	38.8	51.6	KOSPI	1,704.76	+94.79	+5.89%			
US Market US Manufacturing PMI					Mar P	49.2	43.5	50.7	BES Sensex	28,535.78	+1,861.75	+6.98%			
Market US Services PMI					Mar P	39.1	42	49.4	Jakarta Composite	3,989.52	-205.42	-4.90%			
Market US Composite PMI					Mar P	40.5	--	49.6	Philippines Composite	5,027.76	+253.49	+5.31%			
New Home Sales					Feb	765k	750k	800k	Ho Chi Minh	690.25	+31.04	+4.71%			
Richmond Fed Manufact. Index					Mar	2	-13	-2							
Wednesday 25					Crude Commodities										
	Release	Actual	Cons.	Prior		25-Mar-20	Chg	%Chg.							
TH Capacity Utilization ISIC					Feb	65.33	--	66.75	WTI (\$/bl)	24.40	-0.58	-2.32%			
BoT Benchmark Interest Rate					25-Mar	0.75%	0.50%	0.75%	Dubai (\$/bl)	33.98	+0.02	+0.06%			
US MBA Mortgage Applications					20-Mar	-29.40%	--	-8.40%	Brent (\$/bl)	27.52	-0.14	-0.51%			
Durable Goods Orders					Feb P	1.20%	-0.90%	0.10%	NYMEX (\$/bl)	24.49	+0.48	+2.00%			
Durables Ex Transportation					Feb P	-0.60%	-0.40%	0.60%	COMEX Gold	1,632.30	-27.90	-1.68%			
FHFA House Price Index MoM					Jan	0.30%	0.40%	0.70%	Batic Dry Index	582.00	-21.00	-3.48%			
Thursday 26					Exchange Rate										
	Release	Actual	Cons.	Prior		25-Mar-20	24-Mar-20	%Chg.							
JP Japan Buying Foreign Bonds					20-Mar	-¥65.7b	--	-¥590.9b	USD/THB	32.71	32.76	-0.15%			
Foreign Buying Japan Bonds					20-Mar	-¥2381.9b	--	¥310.4b	EUR/USD	1.0871	1.0806	+0.60%			
Foreign Buying Japan Stocks					20-Mar	-¥1462.1b	--	-¥1241.8b	USD/JPY	111.24	111.26	-0.02%			
EU M3 Money Supply YoY					Feb	--	5.20%	5.20%	GBP/USD	1.1835	1.1786	+0.42%			
US Wholesale Inventories MoM					Feb P	--	-0.20%	-0.40%	USD/CHY	7.1134	7.0621	+0.73%			
GDP Annualized QoQ					4Q T	--	2.10%	2.10%	USD/KRW	1,223.21	1,233.12	-0.80%			
Personal Consumption					4Q T	--	1.70%	1.70%	Dollar Index	100.945	101.776	-0.82%			
Core PCE QoQ					4Q T	--	1.20%	1.20%							
Initial Jobless Claims					21-Mar	--	1500k	281k							
Continuing Claims					14-Mar	--	1791k	1701k							
Bloomberg Consumer Comfort					22-Mar	--	--	63							
Friday 27					Thai Bond Market										
	Release	Actual	Cons.	Prior		25-Mar-20	24-Mar-20	%Chg.							
JP Tokyo CPI YoY					Mar	--	0.30%	0.40%	Total Return Index	319.28	319.79	-0.16%			
Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY					Mar	--	0.40%	0.50%	Outright/ Cash Trading	87,639.97	125,514.83	-30.18%			
TH Foreign Reserves					20-Mar	--	--	\$229.2b	Bond Yield						
US Personal Income					Feb	--	0.40%	0.60%		1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
Personal Spending					Feb	--	0.20%	0.20%	25-Mar-20	0.774	0.782	0.787	0.793	0.846	0.903
PCE Deflator YoY					Feb	--	1.70%	1.70%	Change (bps)	-2.53	-2.70	-2.34	-2.37	-4.61	-5.81
PCE Core Deflator MoM					Feb	--	0.20%	0.10%		5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
PCE Core Deflator YoY					Feb	--	1.70%	1.60%		1.080	1.319	1.483	1.652	2.028	2.284
										-6.62	-7.48	-0.86	+0.13	+0.18	+1.43
					US Bond Market										
						3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y				
					25-Mar-20	0.00	0.34	0.41	0.56	0.88	1.45				
					Change (bps)	-1.00	-4.00	-3.00	+4.00	+4.00	+6.00				